

## การเตรียมการสำหรับผู้ประกอบการด้านวัตถุดิบตราขายเพื่อปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติวัตถุดิบตราขาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551

ด้วยตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลวัตถุดิบตราขาย ที่ใช้ในบ้านเรือนและทางสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติวัตถุดิบตราขาย พ.ศ. 2535 โดยที่พระราชบัญญัติวัตถุดิบตราขาย พ.ศ. 2535 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งมีสภาพปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบตราขายที่ทวีความรุนแรงขึ้น สมควรปรับปรุงบางบทบัญญัติให้เหมาะสม เพื่อการกำกับดูแลวัตถุดิบตราขายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการวัตถุดิบตราขาย อันมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ จึงได้พิจารณาทบทวนและเสนอออกพระราชบัญญัติวัตถุดิบตราขาย(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป คือมีผลใช้บังคับในวันที่ 23 สิงหาคม 2551 นี้

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอสรุปสาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการวัตถุดิบตราขายทราบ เพื่อเตรียมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้

1. การกำหนดอายุ ใบริบเร่งแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุดิบตราขายชนิดที่ 2 ให้ไม่เกิน 3 ปี และการกำหนดอายุ ใบริบเร่งแจ้งการขึ้นทะเบียนวัตถุดิบตราขายให้ไม่เกิน 6 ปี จากเดิมไม่มีอายุ โดยมีระยะเวลาผ่อนผันไว้ให้ สำหรับใบริบเร่งแจ้งการขึ้นทะเบียนวัตถุดิบตราขายชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 หรือใบริบเร่งแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุดิบตราขายชนิดที่ 2 ที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติวัตถุดิบตราขาย พ.ศ. 2535 ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2551) คงใช้ได้ต่อไปอีกสามปี นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเดิม คือออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการออกใบริบเร่งแจ้งการขึ้นทะเบียน และประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการแจ้งดำเนินการวัตถุดิบตราขายชนิดที่ 2 ตามพระราชบัญญัติวัตถุดิบตราขายนี้เป็นลำดับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป และจะได้แจ้งรายละเอียดวิธีปฏิบัติให้ทราบอีกครั้ง

2. การยกเลิกค่าธรรมเนียมรายปี คือยกเลิกมาตรา 42 เดิม ทำให้ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุดิบตราขายชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีภายหลังพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว

3. การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบริบเร่งแจ้งการขึ้นทะเบียนให้เหมาะสม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างการเสนอออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใหม่ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง

สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุดิบตราขาย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

5 มีนาคม 2551